



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง ผลการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๑๓ ตำแหน่ง ๓๓ อัตรา โดยกำหนดระยะเวลาการรับโอน ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ และมีผู้ยื่นความประสงค์ขอโอน ฯ จำนวน ๒๓ ราย นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโดยคณะกรรมการพิจารณากลับกรองการโอน การรับโอน มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองการรับโอนโดยวิธีการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๓๕/๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการประเภทอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะรับโอนผู้ที่ได้รับการสำรองรายชื่อตามลำดับและจะรับโอนเมื่อมีตำแหน่งว่างภายใน ๖๐ วัน นับจากวันประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวดวงรัตน์ ไถ่หิ่สุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง ผลการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตำแหน่งที่รับโอน	ชื่อ-สกุล ผู้ผ่านการพิจารณา	ตำแหน่ง/ต้นสังกัดผู้ขอโอน
นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๑. นางสาวนิชกุล แซ่ฉี ๒. นางสาวเกศรินทร์ ใจยากำ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมทางหลวงชนบท นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
นักวิชาการพาณิชย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ	๑. นางณัฐชารณณ์ ชูชาติ	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑. นายสรารุช อินทวงค์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑. นางสาวทิพย์สุคนธ์ กุลพิณิจมาลา <u>รายชื่อสำรอง</u> ๑. นางสาวจุฑามาศ ยอดคำ ๒. นางสาวศรีสังวาลย์ เครือสวัสดิ์ ๓. นางสาวนริศรา ฝั้นคำอ้าย ๔. นางพิมพ์ไฉ เปี้ยอืด ๕. นางสาววารุภา อวดผล ๖. นางสาวภาวดี หมดดี ๗. นางสาวเบญจมาศ สุดจำ ๘. นายเชิงชาย จันทสาร ๙. นายวสัน วรรภัทรกร ๑๐. นางสาวพนิดา กัญชาญเจริญ ๑๑. นางสาวดารารัตน์ จันทรศิริ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรมวิชาการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เทศบาลเมืองลำพูน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลหางว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แก้ว

ตำแหน่งที่รับโอน	ชื่อ-สกุล ผู้ผ่านการพิจารณา	ตำแหน่ง/ต้นสังกัดผู้ขอโอน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน	๑. นางสาวศิริณา ใจกล้า ๒. นางพิมพ์ภา คชาปัญญา ๓. นายอานนท์ จันท์สม ๔. นางสาวพรนิตา ทานุชิต	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๒
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		-ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอโอน-
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		-ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอโอน-
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		-ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอโอน-
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		-ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอโอน-
นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ		-ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอโอน-
ศึกษานิเทศก์		-ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอโอน-
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน		-ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอโอน-
นายช่างผังเมือง ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน		-ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอโอน-

หมายเหตุ : บัญชีสำรองจะเรียกเมื่อมีอัตราว่างภายใน ๖๐ วัน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการประเภทอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง เป็นต้นไป